

การดำเนินงาน ISO 9001:2015

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร	พัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำเนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) ISO 9001: 2015
รายละเอียดหลักสูตร	<p>การดำเนินธุรกิจที่ดีย่อมต้องเข้าใจในประเด็นด้านคุณภาพ และธุรกิจที่ยอดเยี่ยมมันจะต้องนำมาใช้ระบบบริหารคุณภาพที่ไม่มีประสิทธิภาพจะทำให้ท่านเสียเวลา เงิน และลูกค้า นั่นคือเหตุผลที่สำคัญที่จะทำระบบให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นตามกรอบของการดำเนินการบนพื้นฐานของมาตรฐาน ISO 9001: 2015 จะช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินการส่งมอบได้อย่างสม่ำเสมอ และขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์และบริการของท่าน</p> <p>การได้รับทักษะที่จำเป็นในการดำเนินงานทบทวนสถานะปัจจุบันขององค์กรของท่าน และการดำเนินการตามหลักการที่สำคัญของมาตรฐาน ISO 9001: 2015 โดยใช้วิธีการเข้าถึงที่ละขั้นตอน คุณจะได้รับความรู้วิธีการจัดทำ แผนการดำเนินงาน การจัดทำเอกสารที่จำเป็น การเฝ้าติดตามระบบบริหารคุณภาพของท่าน และการบรรลุถึงการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง</p>
ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ?	<p>หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ระบุผลประโยชน์ที่สำคัญให้กับองค์กรของคุณ จากการดำเนินระบบบริหารคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ • จัดทำแผนและกำหนดทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน • ประยุกต์ใช้หลักปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานโดยใช้เครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสม • ดำเนินระบบที่ช่วยให้มีการตอบสนองที่ดีต่อความต้องการของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงของตลาด • จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการอย่างต่อเนื่องของลูกค้าและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
อะไรที่ฉันจะได้เรียนรู้	<p>คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • กรอบทั่วไปสำหรับการดำเนินการมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ตามวงจร PDCA • พิจารณาแนวคิดหลักและข้อกำหนดของ ISO 9001: 2015 จากมุมมองของการดำเนินงาน • การดำเนินการตามหลักการที่สำคัญและข้อกำหนดของ ISO 9001: 2015 • เอกสารสารสนเทศที่เฉพาะสำหรับข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001: 2015 • การวิเคราะห์ช่องว่างที่จะใช้ทบทวนระบบปัจจุบันของท่าน
ใครที่ควรเข้าร่วม?	ทุกคนที่เกี่ยวข้องในการวางแผน การดำเนินงาน การรักษา การกำกับดูแลและการตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015
ระยะเวลา	2 วัน
ฉันจะเรียนรู้อย่างไร?	การเรียนรู้แบบ accelerated learning ทำให้การเรียนรู้อย่างรวดเร็วในการปรับความรู้และการประยุกต์ใช้ทักษะ หลักสูตรนี้ เป็นการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเอกสารการฝึกอบรมอย่างลึกซึ้งและมีผลต่อสมรรถนะการทำงานที่ดี
ฉันจะได้รับอะไร ?	เมื่อจบหลักสูตร คุณจะได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าผ่านการรับรองจากสถาบันฝึกอบรม BSI
ข้อกำหนดเบื้องต้น	คุณควรมีความรู้ที่ดีของมาตรฐาน ISO 9001: 2015 และหลักการที่สำคัญของระบบบริหารคุณภาพ แต่ถ้าไม่ เราขอแนะนำให้คุณเรียนหลักสูตรข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001: 2015
ข้อมูลเพิ่มเติม	ข้อมูลหลักสูตรทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับมาตรฐาน ISO 9001: 2015 และมีเอกสารบันทึก รายละเอียดหลักสูตรและเครื่องมือ toolkit ในการดำเนินงานให้
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	ISO 9001:2015 Requirements หรือ Deep Dive.